

ดีเดย์ 14 พ.ย. เปิด 'ชิมช้อปใช้' เฟส 3 รับเพิ่ม 2 ล.คน-วันละ 2 รอบเช้า-เย็น

'อุตตม'ดีเดย์ 14 พ.ย.ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 3 รับเพิ่ม 2 ล้านคน เปิดวันละ 2 รอบเช้า-เย็น ครม.ไฟเขียวขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี อีก 12,032 ล้านบาท แก้ปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนรอเงินเวนคืนค้างเติ่งมา 2 ปี (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ชิมช้อปใช้

'บิ๊กตู่'เคาะขยายทางเชื่อม 3 จว.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ภ.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ว่า ผลการตรวจราชการของรัฐมนตรีหลายคนได้นำเสนอในที่ประชุม ทั้งเรื่องความต้องการประชาชน รวมถึงโครงการต่างๆ หลายโครงการอยู่ในแผนงบประมาณปี 2563-2565 อยู่แล้ว บางโครงการมีการเสนอมาใหม่ ก็ได้กำกับว่าจะให้ทุกอย่าง โดยได้รับหลักการเพื่อนำสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วนต่อไป

"ทุกอย่างผมก็เห็นความสำคัญ เป็นความต้องการของพื้นที่ ผมก็ได้อธิบายทำความเข้าใจไปแล้ว ว่างบประมาณรัฐบาลมีจำนวนจำกัด อะไรก็ตามที่ยังค้างค้าง ต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ส่วนโครงการใหม่ รัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงาน งบประมาณแต่ละปีไปบ้าง โครงการสำคัญที่ต้องอนุมัติโดยด่วน คือการขยายเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดกาญจนบุรีกับ 3 จังหวัดใกล้เคียง ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 2-3 ปี ข้างหน้า" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ไฟเขียวชิมช้อปใช้เฟส 3

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า วันนี้เห็นศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้รวบรวมปัญหาจากทั้ง 3 จังหวัด มีตรงกันหลายข้อ ก็ต้องไปดูศักยภาพแต่ละพื้นที่ว่าจะทำอะไร ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรืออุปสรรคระหว่างกัน วันนี้มีคำแนะนำออนไลน์ในการค้าขาย ต้องเร่งรัดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลชีวิตเร็วยิ่งขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติมาตรการชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 เป็นการใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วเดิม เป็นกระเปาะที่ 2 จากนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่ต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ได้พยายามให้ปรับแก้การลงทะเบียนต่างๆ ให้เป็นเวลากลางวัน เพราะในช่วงกลางคืน 3 ถึง 4 ก็ครบสิทธิไปแล้ว บางครั้งเปิดมาแล้ว 4 นาทีก็ครบแล้ว แสดงว่าประชาชนให้การตอบรับดี

ดีเดย์ 14 พ.ย.-เปิดลงทะเบียนรอบ 2

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.สัญจร ว่ามีมติเห็นชอบมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ วันละ 1 ล้านราย แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 06.00 น. และ 18.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนกับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิอีกจำนวน 2 ล้านราย โดยจะไม่มีการแจกวงเงินเป่าตั้ง 1 จำนวน 1,000 บาท เพราะต้องการให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินของตัวเองในเป่าตั้ง 2 แต่จะได้รับการเงินคืนหรือแคชแบ็ก 15% สำหรับเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีก 20% สำหรับเงินใช้จ่ายมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

"รอบนี้มีการปรับเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินได้ทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดที่ผู้รับสิทธิพักอาศัยอยู่ และให้รวมค่าใช้จ่ายแพคเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตัวเครื่องบินในประเทศ และภาคบริการที่เกี่ยวข้องมารวมโครงการเพื่อรับเงินชดเชยคืนได้ จากเดิมที่มาตรการไม่เปิดให้รวมรายจ่ายจากแพคเกจท่องเที่ยวได้" นายอุตตมกล่าว

ย่นวงเงินอยู่ในกรอบ 1.9 หมื่นล.

นายอุตตมกล่าวอีกว่า มาตรการในเฟส 3 จะอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ เนื่องจากพบว่าผู้สูงอายุหลายรายลงทะเบียนไม่ทัน โดยจะกันสิทธิให้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น รวม 500,000 ราย จากจำนวน 2 ล้านราย พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็น

ชอบให้ขยายเวลามาตรการจากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยืนยันว่ามาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3 ไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม ยังอยู่ในกรอบเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ที่ 1.9 หมื่นล้านบาท อีกทั้งโครงการเฟส 3 จะปลดล็อกเงื่อนไขทั้งหมดกับผู้ลงทะเบียนเฟส 1-2 ด้วย โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินผลมาตรการชิมช้อปใช้ตั้งแต่เฟสแรกว่า ได้ผลในทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายหรือไม่

เคาะชื่อโอท็อปจัดกระเช้าปีใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบบรรจุชื่อให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกชื่อผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า พช.ได้ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 87,469 ราย และมีผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน 15,963 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายที่สามารถเป็นของขวัญปีใหม่ของที่ระลึกได้ คาดว่ามีเงินสะพัดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ใน www.cdd.go.th และในระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคมนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้พช.จัดงาน OTOP City 2019 ณ อาคารราชนาถเกล้า 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าโอท็อปในงานดังกล่าวได้

เพิ่มค่าเวนคืน 'บางใหญ่-กาญจนบุรี'

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี จำนวน 12,032 ล้านบาท จากที่ ครม.เคยอนุมัติไว้ 5,420 ล้านบาท รวมเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดกว่า 17,000 ล้านบาท โดยกำกับให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ชาวบ้านที่ถูเวนคืนที่ดินโดยเร็วที่สุด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเบิกจ่ายมาประมาณ 2 ปีแล้ว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ ทล.เริ่มจ่ายเงินล็อตแรกให้ชาวบ้านใน

ต้นเดือนธันวาคม 2562 และจ่ายครบทุกราย ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2562 นี้ โดยจะตั้งคณะทำงานในการเบิกจ่ายเงินประมาณ 7-10 คณะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนด้วย รวมทั้งให้ ทล.ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเรื่องการปรับแผนงานก่อสร้าง และการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง หลังจากชาวบ้านได้รับเงินไปแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ ทล.กำหนดต่อไป

เคาะ 3 พันล. ทางหลวงแยกวังมะนาว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. ได้ติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อระหว่างสามแยกวังมะนาวบรรจบทางหลวง หมายเลข 3510 ระยะทาง 36.8 กิโลเมตร โดยอนุมัติวงเงินลงทุน 3,042 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 2,650 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 392 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินงาน ประกอบด้วย ปี 2564 จัดทำการออกแบบรายละเอียด ปี 2565 ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ปี 2566 ตั้งงบประมาณการก่อสร้าง และปี 2568 พร้อมทั้งจะเปิดให้บริการ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ และภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และเชื่อมไปยังเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยนายกฯ เร่งรัดให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด

อัด 9.6 พันล. ประกันรายได้มัน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 วงเงิน 9,671 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เกษตรกรผู้มีสิทธิต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูก และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เงื่อนไขการใช้สิทธิ เกษตรกรหนึ่งครัวเรือนใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การชดเชยส่วนต่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ช่วงคือ ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และระยะเวลาใช้สิทธิ ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม

2562 ให้มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และสุดท้ายระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2563

แนะชิมช้อปใช้ 3 เดือน ร้อยเดียว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองคณบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ต้องมาดูว่าชิมช้อปใช้ เฟส 3 ต่างจากเฟส 1 และ 2 ตรงไหน และมีแรงจูงใจเพียงพอหรือยังที่จะทำให้คนควักเงินมาใช้จ่าย ซึ่งการกำหนดให้สามารถใช้จ่ายในจังหวัดตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งน่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้บ้าง เพราะการเที่ยวจังหวัดตัวเองนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าอยากให้เงินสะพัดในจังหวัดเมืองรอง รัฐบาลต้องมองว่าทำอะไรให้คนควักเงินมาใช้จ่ายมากขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ถ้าดูจากฐานการท่องเที่ยว คนมีรายได้ไม่สูงจะเที่ยวในละแวกใกล้ๆ และไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับ ถ้ามีรายได้ปานกลางขึ้นไป จะเที่ยวค้างคืนและใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ซึ่งมาตรการและสิทธิประโยชน์ให้ในเฟส 1-2 นั้นถือว่าให้มากแล้ว แต่ยังไม่เกิดผลชัดเจนว่าคนควักเงินมาท่องเที่ยว ดังนั้นในมุมมองเชิงวิชาการ หากทำให้คนที่ต้องการท่องเที่ยวมาลงทะเบียนและเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินน่าจะให้ผลดีกว่าเฟส 1 และ 2 เพราะคนที่ลงทะเบียนทั้ง 2 เฟส จำนวน 13 ล้านคน ยังไม่นำเงินมาใช้ แต่หากในเฟส 3 ทำให้คนที่มีความสามารถปานกลางมาลงทะเบียนมากขึ้นคิดว่ามาตรการนี้จะประสบความสำเร็จ โดยอาจต้องนำเรื่องเฟส 3 ไปเชื่อมโยงกับโครงการ 100 บาทเที่ยวทั่วไทยด้วย

“หากคน 1 ล้านคนที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ควักเงินมาใช้จ่าย 2-3 หมื่นบาทต่อคน คิดเป็นวงเงิน 2-3 หมื่นล้านบาทแล้ว ดังนั้น ต้องดึงคนที่กำลังใช้จ่ายมาลงทะเบียน” นายธนวรรธน์กล่าว

ส.อ.ท.หนุนเฟส 3 ไม่แจกเงิน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีสภาเตรียมออกมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่ม 2 ล้านคน ผู้ลงทะเบียนใหม่จะไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท เหมือนผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 และเฟส 2 ทั้งนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายกระเป๋า 2 เพิ่มขึ้น หากรวมทั้ง 3 เฟสจะทำให้มีประชาชนลงทะเบียนชิมช้อปใช้ถึง 15 ล้านคน ว่า เป็นเรื่อง

ที่ดีที่ไม่แจกเงิน 1,000 บาท เพราะนโยบายนี้เป้าหมายคือการใช้เงินกระเป๋า 2 รัฐบาลต้องกระตุ้นการใช้เงินส่วนนี้ให้ได้ แต่หากเงินคืนจะเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท อาจจูงใจผู้มีเงินแต่ไม่ยอมใช้เพิ่มขึ้นก็ได้ ดังนั้น รัฐบาลควรศึกษาอย่างรอบด้าน

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศตรึงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที)งวดเดือนมกราคม-เมษายน 2562 นั้น ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์คือต้นทุนค่าไฟคงที่ ส่วนจะช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นคงไม่ เพราะปัจจัยการทำธุรกิจไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนพลังงานอย่างเดียว แต่มีต้นทุนอื่นๆ อีกหลายด้านที่ใช้ในการแข่งขัน

ไร้แจกพันกระตุนจ่ายน้อย

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จากมาตรการชิมช้อปใช้ในระยะเวลาที่ 1-2 ที่มีการแจกเงิน 1,000 บาท ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่ดีเท่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถรักษาระดับเศรษฐกิจให้ไม่ต่ำไปกว่าเดิมได้ ส่วนชิมช้อปใช้ ระยะที่ 3 ที่จะไม่มีการแจก 1,000 บาท แต่สามารถใช้กระเป๋าที่ 2 ได้ เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อาจจะน้อยกว่าระยะที่ 1-2 เพราะไม่มีแรงจูงใจมากพอ

“ถึงแม้ว่าระยะที่ 3 การกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะดูชะลอไม่มีการใช้จ่ายเหมือนในช่วงระยะที่ 1 แต่ก็ดีกว่าไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลย เข้าใจว่าที่รอบนี้ไม่มีการแจก 1,000 บาท อาจส่งผลมาจากงบประมาณล่าช้า แต่ถือว่าเป็นการออกมาตรการที่สามารถประคองเศรษฐกิจได้ในระยะหนึ่ง แต่จะต้องมีการบริหารที่รอบด้านกว่านี้โดยจะต้องมีการกระจายไปยังธุรกิจรายเล็ก รายใหญ่ และเศรษฐกิจฐานรากให้มากขึ้น” ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าว

ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าวว่า ยังเชื่อว่าจีดีพี ในปีนี้จะโตอยู่ที่ประมาณ 2.8% จากปัญหาเรื่องค่าบาทแข็ง และปัญหาเรื่องสงครามการค้าจีนกับสหรัฐ เชื่อว่าหากรัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2563 ก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจในประเทศจะฟื้นตัวมากขึ้น แต่หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือเชื่อว่าปีหน้ารัฐบาลจะเจองานหินมากกว่านี้

ร้อยเดียววัน 2 เต็มใน 3 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าสู่วันที่ 2 สำหรับการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ

ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 โดยการลงทะเบียนในวันนี้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 06.00 น. ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยลงทะเบียนครบ 10,000 สิทธิ ภายในเวลาเพียง 3 นาที ซึ่งเร็วกว่าเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเป็นวันแรก พร้อมกันนี้ ททท. ยังปรับลดจำนวนผู้รับสิทธิให้เหลือเพียง 30,000 คน เพื่อไม่ให้มีผู้รอคิวลงทะเบียนรับสิทธิรอคิวนานมากจนเกินไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ททท. มุ่งมุ่งใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยราคา ช่วงเวลาการเดินทาง และสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 40,000 รายการ ในราคาขึ้นละ 100 บาท โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (อี-แบงกิ้ง) และมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียน ที่ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com

ใน 4 วัน คือวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ของแต่ละวันหรือจนกว่าของขวัญจะหมด ซึ่งในแต่ละวันจะมีของขวัญทั้งหมด 10,000 ชิ้น เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว จะสามารถเลือกซื้อของขวัญได้เพียง 1 ชิ้นต่อคน ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเลือกซื้อของขวัญได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฏในบัตรประชาชน ทั้งนี้ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก หรือถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขรายการได้ทุกกรณี

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ชิมช้อปใช้

เล็งปรับระบบลงทะเบียนร้อยเดียว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในเรื่องของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย ที่มีประชาชนแจ้งเรื่องระบบล่มเข้ามานั้น หลังจากนั้นทาง ททท. จะนำเรื่องนี้ไปประเมิน เพื่อปรับปรุงระบบเนื่องจากยังเหลือระยะเวลาในการลงทะเบียนอีก 2 ครั้ง คือวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการ

ลงทะเบียน 2 ครั้งที่ผ่านมาประชาชนสนใจลงทะเบียนครบสิทธิ ตั้งแต่ 3-4 นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน

“ทาง ททท. จึงได้มีการลดคิวในการลงทะเบียนลงจากเดิม 40 นาที ลดเหลือเพียง 30 นาที รวมถึงมีการลดจำนวนผู้รอในระบบ เพื่อเร่งรัดในส่วนของการขบวนการซื้อและกดยืนยันสิทธิดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดย ททท. จะนำปัญหาที่ประชาชนมีการร้องเรียนตลอด 2 ครั้งที่ผ่านมา มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาลงทะเบียนในครั้งต่อไป” นายยุทธศักดิ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี เชื่อว่าจะมีประชาชนออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงปลายปี รวมถึงกระแสตอบรับโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย ที่มีประชาชนสนใจรับสิทธิเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วยที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายไทยเที่ยวไทยของภาครัฐ โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 1.05 ล้านล้านบาท ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน

บริษัทชอมบี้ดูดเลือดดูดศก.ไทย

นายอาชว์ ปวีณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้งบการเงินรายบริษัทจำนวน 750,000 บริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2549-2559 พบว่าบริษัทที่มีสินทรัพย์สัดส่วน 5% ของสินทรัพย์รวมของบริษัททั้งหมด เป็นบริษัทฟีดบี (ชอมบี้เฟิร์ม) ที่มีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี และมีรายได้ไม่พอจ่ายคืนหนี้ต่อเนื่อง 3 ปี แต่บริษัทยังอยู่รอดได้และไม่ปิดตัวลง เพราะยังสามารถกู้สินเชื่อหรือขายสินทรัพย์มาจ่ายหนี้ เจ้าของใช้การเพิ่มทุนในบริษัทเพื่อลดหนี้ รวมทั้งภาครัฐไม่ยอมให้บริษัทเหล่านี้ปิดตัวลง เพราะกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งนี้ พบว่าอุตสาหกรรมที่มีบริษัทฟีดบีสูงสุด 5 อันดับแรก คือ การก่อสร้างและโรงแรม กิจกรรมกีฬาและบันเทิง การผลิตโลหะพื้นฐาน และกิจกรรมการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กแต่มีโอกาสจะมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทฟีดบีเช่นกัน

นายอาชว์กล่าวว่า ผลกระทบของบริษัทฟีดบีที่ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจจะทำให้บริษัทใหม่ๆ เข้ามาในตลาดลดลง และทำให้บริษัทเดิมที่อยู่ในตลาดมีการเติบโตที่ลดลงเพราะบริษัทจะเข้ามาใช้และถือครองทรัพยากรการผลิตทำให้มีการ

ลงทุนลดลง โดยการเพิ่มขึ้นของบริษัทฟีดบี 1% จะกระทบต่อการลงทุนของบริษัททั่วไปให้ลดลง 0.8% ขณะเดียวกันการลงทุนของบริษัทใหม่ที่อายุไม่เกิน 5 ปี จะลดลง 0.9%

“บริษัทชอมบี้ นอกจากจะไม่ตายแล้วยังกลับมาดูดเลือดบริษัทที่มีอยู่ดูธุรกิจเติบโตของเศรษฐกิจ แม้ว่าปัจจุบันสัดส่วนบริษัทชอมบี้ของไทยยังมีสัดส่วนสินทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวมทุกบริษัท น้อยกว่าบริษัทชอมบี้ของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่หากมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นได้ เช่นเดียวกับการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่หากไปอ้อมบริษัทที่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ ก็จะดึงทุนและบริษัทอื่นก็จะเติบโตไม่ได้เช่นกัน จึงต้องพยายามที่จะต้องตัดบริษัทฟีดบีออกไป เช่น มีการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายหรือทำนโยบายที่ช่วยให้บริษัทใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับการแข่งขันในตลาดให้เพิ่มขึ้น” นายอาชว์กล่าว

บาททรงตัวรอความชัดเจนเงิน-สหรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าเงินบาทวันที่ 12 พฤศจิกายน เปิดตลาดที่ 30.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวจากช่วงปิดวันทำการก่อน โดยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันนี้ค่อนข้างทรงตัวในกรอบแคบ เพราะตลาดรอติดตามความชัดเจนการเจรจาการค้าของสหรัฐและเงินที่จะมีการตกลงในระยะที่ 1 โดยปิดตลาดที่ระดับใกล้เคียงเปิดตลาดที่ 30.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าเงินบาทขณะนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 30.30-30.40 ต่อดอลลาร์สหรัฐ จากช่วงก่อนหน้าที่แข็งค่าลงไปที่ระดับ 30.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี และ ธปท. ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เงินทุนไหลออกง่ายขึ้นเพื่อลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท รวมทั้งปัจจัยสำคัญมาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น จากความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐและเงินสำหรับการเคลื่อนไหวของเงินบาทในระยะต่อไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐและเงิน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะออกมา ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เฟดอาจจะไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อ เป็นต้น

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15221

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 176.38 Ad Value: 194,018

PRValue (x3): 582,054

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดีเดย์14พ.ย.เปิด'ชิมช้อปใช้'เฟส3 รับเพิ่ม2ล.คน-วันละ2รอบเช้า-เย็น

นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรอบเงินบาทสัปดาห์นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 30.20-30.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ วันที่ 13 พฤศจิกายน สหรัฐ จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งมาจากผลของการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน วันที่ 13-14 พฤศจิกายน นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด มีกำหนดขึ้นแถลงกับสภา

ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและงบประมาณของสหรัฐ ซึ่งน่าจะถูกกดดันให้ใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น และวันที่ 14 พฤศจิกายน จีนจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน คาดว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัว 5.5% จากปีก่อน ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์คงทนจะขยายตัวระดับ 5.4% และตัวเลขค้าปลีกน่าจะขยายตัว 7.8% ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนทรงตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่วนของเงินบาท ถือว่าปรับตัวอ่อนค่ามาตลอดในช่วงสัปดาห์ก่อน แรงหนุนหลักมาจากการลดดอกเบี้ยของ ธปท. และเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

“ในสัปดาห์นี้ตลาดการเงินที่เปิดรับความเสี่ยงพร้อมกับการปรับตัวของพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสร้างแรงกดดันให้นักลงทุนลดการถือครองเงินบาทลง จุดที่ต้องระวังคือการเจรจาการค้าที่อาจพลิกไปมาได้ ถ้าสุดท้ายไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้น เงินหยวนรวมไปถึงสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ก็อาจอ่อนค่ากลับ เช่นเดียวกันถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเงินบาทอ่อนค่าขึ้นตาม” นายจิตติพลกล่าว